



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย โทร ๐๔๒-๗๙๘๑๐๖

ที่ สน ๐๖๓๓/๖๒๕ วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง แจ้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการและคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงาน

เรียน หัวหน้ากลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย

ด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร ได้แจ้งให้ทุกหน่วยบริการดำเนินการตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี คราวประชุมเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓ มีมติเห็นชอบร่างมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ จำนวน ๑๒ ข้อ นั้น




เพื่อให้การดำเนินงานการปฏิบัติงานตามมาตรการฯ ดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย เป็นไปตามแนวทางเดียวกัน และดำเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ จึงให้ขอแจ้งให้ทุกกลุ่มงานในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ ดำเนินการตามมาตรการฯ และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่องละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงานของหน่วยงาน และรายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานสาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย ทราบ ตามแนวทางฯที่ส่งมาด้วย นี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และ ดำเนินการตามมาตรการฯ ดังกล่าว

(นายวิกรานต์ งอธิราช)

สาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ปี ๒๕๖๗

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย	
<p>ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย วัน/เดือน/ปี : ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ หัวข้อ: แจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศใน การทำงานของหน่วยงาน</p> <p>รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล้วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการ ทำงานของหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย</p> <p>Linkภายนอก: https://www.skko.moph.go.th/dward/web/index.php?module=d_akatamnuay หมายเหตุ:</p>	
<p>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</p>  <p>(นางสาวเพ็ญศรี สุขพิมล) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>ผู้อนุมัติรับรอง</p>  <p>(นายวิกรานต์ งอธีราช) ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภออากาศอำนวย วันที่ ๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖</p>
<p>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</p>  <p>(นางสาวเพ็ญศรี สุขพิมล) นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ วันที่ ๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”